

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình công tác trọng tâm Năm 2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021- 2026, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình công tác trọng tâm năm 2025. Cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU NĂM 2024

1. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND huyện:

- Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023⁽¹⁾, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và lãnh đạo các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp. Trên cơ sở đó, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thông báo⁽²⁾ cho các cơ quan có nội dung trình kỳ họp chủ động trong công tác chuẩn bị và hoàn thiện các văn bản trình kỳ họp. Đồng thời phân công các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết của các cơ quan trình tại kỳ họp; lập tờ trình xin ý kiến Thường trực Huyện ủy về chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp; chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác tổ chức các kỳ họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã chuẩn bị tốt các nội dung và triệu tập để tổ chức thành công 04 kỳ họp, trong đó 02 kỳ thường lệ và 02 kỳ họp chuyên đề, để xem xét và thông qua ban hành 33 Nghị quyết. Tại kỳ họp thường lệ lần thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, thống nhất thông qua ban hành 11 Nghị quyết⁽³⁾ và kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua ban hành 10 Nghị quyết⁽⁴⁾; Tại các kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, thống nhất thông qua và ban hành 12 Nghị quyết⁽⁵⁾ Hội đồng nhân dân huyện xem

¹ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

² Thông báo số 05/TB-TTHĐND ngày 31/5/2024 về nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện.

³ Thông báo số 15/TB-TTHĐND ngày 22/12/2023 về kết quả kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện.

⁴ Thông báo số 09/TB-TTHĐND ngày 17/7/2024 về kết quả kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện.

⁵(1) Kỳ họp Chuyên đề tháng 4/2024 ban hành 05 Nghị quyết; (2) Kỳ họp Chuyên đề tháng 10/2024 ban hành 07 Nghị quyết.

xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp đúng luật định của pháp luật.

- Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp được triển khai đúng quy trình, quy định; công tác điều hành kỳ họp linh hoạt, khoa học, phát huy tinh thần dân chủ; thảo luận tập trung, đã làm rõ những vấn đề trọng tâm, quan trọng, tạo được sự thống nhất cao trước khi biểu quyết thông qua các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

- Sau khi kết thúc các kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã kịp thời thông báo kết quả kỳ họp đến các cơ quan và cử tri biệt theo dõi; đồng thời phối hợp với UBND huyện đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã ban hành.

2. Công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân:

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện xây dựng kế hoạch⁽⁶⁾ tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 8, sau kỳ họp lần thứ 8 và trước kỳ 9 Hội đồng nhân dân huyện, để thông báo với cử tri về kết quả trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông báo với của tri về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp đến, đồng thời thu thập những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tổng hợp và chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND huyện và các cơ quan chức năng trả lời cử tri.

- Thực hiện tốt việc tiếp công dân tại trụ sở theo Luật định, tiếp công dân vào 02 ngày trong tháng ngày 05 và 22 hằng tháng; Đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết đơn, thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo của công dân. Trong năm 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đã phối hợp tốt công tác tiếp công dân định kỳ hàng tháng. Tính đến thời điểm báo cáo trên địa bàn huyện đã tiếp nhận: 08 đơn (01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 06 đơn kiến nghị, phản ánh).

Kết quả xử lý, giải quyết đơn, thư: UBND huyện tiếp nhận, xử lý 08 đơn, thư, cụ thể: 01 đơn khiếu nại/01 vụ việc đã giải quyết theo quy định; 01 đơn tố cáo nặc danh không đủ điều kiện thụ lý giải quyết, lưu đơn theo quy định; Tiếp nhận xử lý chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định 05 đơn kiến nghị, phản ánh/05 vụ việc (01 đơn/ 01 vụ việc không đủ điều kiện xử lý, đã hướng dân công dân viết lại đơn). Qua theo dõi việc xử lý, giải quyết đơn, thư đến ngày 25/11/2024. Số đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện và các cơ quan thuộc UBND huyện xử lý là: 02 đơn/02 vụ việc (01 đơn/01 vụ khiếu nại đã giải quyết xong; 01 đơn/01 vụ tố cáo lưu đơn; Số đơn không thuộc thẩm quyền của UBND huyện: 06 đơn/06 vụ việc (05 đơn kiến nghị, phản ánh đã chuyển Ủy ban nhân dân các xã giải quyết theo thẩm quyền; 01 đơn hướng dẫn viết lại đơn.

3. Hoạt động giám sát, khảo sát:

⁽¹⁾ Kế hoạch số 06/KH-TTHĐND ngày 31/5/2024 về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; (2). Kế hoạch số 09/KH-TTHĐND ngày 19/7/2024 về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; (3). Kế hoạch số 15/KH-TTHĐND ngày 05/11/2024 về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Trong năm 2024, Thực hiện chương trình giám sát năm 2023⁽⁷⁾ Hội đồng nhân dân huyện giám sát 01 chuyên đề⁽⁸⁾, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giám sát 02 chuyên đề và khảo sát 01 chuyên đề⁽⁹⁾, các Ban Hội đồng nhân dân huyện giám sát 04 chuyên đề⁽¹⁰⁾ để làm cơ sở cho thẩm tra các Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

(Kết quả giám sát, khảo sát có báo cáo kèm theo).

- Nhìn chung, công tác lập kế hoạch thực hiện chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện tổ chức tốt, bố trí hợp lý, đảm bảo thời gian và phối hợp chặt chẽ, không chồng chéo về nội dung giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên theo dõi, nghiên cứu các văn bản do UBND huyện và HĐND cấp xã ban hành. Qua theo dõi chưa phát hiện trường hợp nào ban hành văn bản có dấu hiệu trái Hiến pháp, luật văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND cùng cấp mà phải xử lý theo quy định tại Điều 68 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

4. Công tác tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND huyện:

Đã tổ chức theo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, để xem xét, thảo luận và cho ý kiến theo thẩm quyền của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện là 13 nội dung do UBND huyện trình tại tờ trình⁽¹¹⁾. Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thống nhất đưa các nội dung do UBND trình để tổ chức các kỳ họp chuyên đề đảm bảo theo Quy chế làm việc và đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Nhờ đó đã tạo điều kiện thuận lợi để UBND huyện thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện

⁷ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2023 về Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện.

⁸(1). Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021 – 2025. (2). Kế hoạch số 10/KH-TTHĐND ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện về giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021 – 2025.

⁹(1). Kế hoạch số 02/KH-TTHĐND ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện từ tháng 6 năm 2022 đến nay; (2). Kế hoạch số 12/KH-ĐGS ngày 30/9/2024 của Đoàn giám sát về kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND huyện, từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 4 năm 2024; (3). Khảo sát việc triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp dân cư tại các điểm dân cư 64; 66 thuộc xã Ia Toi.

¹⁰(1). Ban Kinh tế - xã hội giám sát chuyên đề về công tác đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và hiệu quả sử dụng các công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn huyện; (2). Giám sát việc thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023 của huyện Ia H'Drai (3). Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát chuyên đề việc tiếp nhận và giải quyết tin tố giác tội phạm; (4). **Giám sát tình hình thực hiện thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện.**

¹¹(1). Tờ trình số 36/TTr-UBND huyện ngày 27/03/2024 của UBND huyện v/v đề nghị tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện; (2). Tờ trình số 130/TTr-UBND huyện ngày 12/10/2024 của UBND huyện về đề nghị tổ chức và đăng ký các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; (3). Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 19/8/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về việc xin ý kiến xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

- Tổ chức thành công phiên giải trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện⁽¹²⁾, giải quyết, tháo gỡ khó khăn về các vấn đề bất cập, vướng mắc mà ý kiến cử tri phản ánh và đại biểu quan tâm. Kết luận tại phiên giải trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND huyện, sự vào cuộc của các thành viên UBND huyện⁽¹³⁾. Đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết triệt để, kịp thời đáp ứng sự mong đợi của đại biểu, cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện.

5. Công tác điều hòa, phối hợp:

- Trong năm 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện giám sát, khảo sát tại cơ sở theo kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và các Tổ đại biểu⁽¹⁴⁾; phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp.

- Công tác thẩm tra các tờ trình dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình tại các kỳ họp; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã điều hòa, phân công các Ban chủ trì và phối hợp từng nội dung phù hợp với thực tế của công việc, qua đó đã phát huy tốt trí tuệ tập thể, dân chủ tập trung, đóng góp ý kiến xác đáng vào các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết, để hoàn thiện nội dung trình tại các kỳ họp.

6. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện:

- Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, Ngày 04 tháng 11 năm 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện và các ngành liên quan, tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp lần thứ 9

¹². Kế hoạch số: 08/KH-TTHĐND ngày 13 tháng 6 năm 2024, của Thường trực HĐND huyện về tổ chức phiên giải trình tại Phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 6 năm 2024.

¹³. Thông báo số: 07/TB-TTHĐND ngày 05 tháng 7 năm 2024 Kết luận phiên giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

¹⁴(1). Tổ đại biểu số 02 giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững – Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Hỗ trợ bò cái sinh sản); (2). Tổ đại biểu số 03 giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân gian các dân tộc trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2025; (3). Tổ đại biểu số 04 giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được hưởng bảo hiểm từ ngân sách Nhà nước về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Ia Dom; (4). Tổ đại biểu số 05 giám sát chuyên đề giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã Ia Đal. (5). Tổ đại biểu số 06 giám sát chuyên đề phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Ia Đal giai đoạn 2022 - 2024.

Hội đồng nhân dân huyện; đồng thời phân công các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra các báo cáo, Tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp kịp thời, đúng quy định.

- Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh, lần thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện.

- Chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị gửi nội dung trình kỳ họp, kịp thời, đúng thời gian quy định.

- Chỉ đạo các Ban của Hội đồng nhân dân huyện chủ động nghiên cứu, thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện được ban hành sát thực tiễn của địa phương.

7. Các hoạt động khác:

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thực hiện tốt các quy định về chức năng, nhiệm vụ trong quan hệ công tác với các cơ quan tỉnh, huyện đã được pháp luật quy định. Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy theo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện.

- Về công tác cán bộ: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện các quy trình, thủ tục trình Hội đồng nhân dân huyện cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện 01 đại biểu, do chuyển công tác ra khỏi địa bàn huyện⁽¹⁵⁾ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Toi⁽¹⁶⁾, đồng thời phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Toi⁽¹⁷⁾

- Tổ chức thành công giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã (lần 4), nhiệm kỳ 2021-2026⁽¹⁸⁾.

- Hàng tháng hoàn thành báo cáo về công tác đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân xã trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong sử dụng tài liệu phục vụ các kỳ họp đã giúp cho đại biểu Hội đồng nhân dân sớm có tài liệu để nghiên cứu và tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động chung của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã trên địa bàn huyện.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

¹⁵(1) Nghị quyết số: 19/NQ-HĐND ngày 17/7/2024 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ĐB: Nguyễn Văn Ngọc.

¹⁶ Nghị quyết số: 27/NQ-TTHĐND ngày 12/11/2024 của Thường trực HĐND huyện phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND xã Ia Toi khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026, với Bà Lò Thị Sai.

¹⁷ Nghị quyết số: 28/NQ-TTHĐND ngày 12/11/2024 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Toi khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026, với Bà Lò Thị Sai.

¹⁸Thông báo số:11/TB-TTHĐND ngày 16 tháng 9 năm 2024 về Kết luận Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Năm 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình, kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị và tổ chức thành công 02 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp chuyên đề và chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện, theo đúng quy định; hoạt động tiếp xúc cử tri luôn đảm bảo và kịp thời, đúng quy định và chất lượng.

- Hoạt động giám sát chuyên đề được tăng cường chú trọng để kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt Nghị quyết, kết luận của Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành.

- Việc phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các cơ quan hữu quan ngày càng nhịp nhàng, hiệu quả, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện vẫn còn hạn chế như: UBND huyện và các cơ quan trình báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết không đúng thời gian quy định chậm thời gian, gây khó khăn cho công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện.

- Một số ít đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm đại biểu dân cử tại địa bàn ứng cử, vắng trong các buổi tiếp xúc cử tri.

- Việc tham gia ý kiến thảo luận, phát biểu tại kỳ họp chưa sôi nổi, chưa có nhiều ý kiến tham gia sâu về các nội dung báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết.

- Số lượt đại biểu đăng ký chất vấn chưa nhiều, chưa toàn diện; các ý kiến chất vấn còn nặng về hình thức hỏi đáp của các cơ quan chuyên môn.

3. Nguyên nhân:

- Đa số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện hoạt động kiêm nhiệm. Do đó chưa dành nhiều thời gian để thực hiện hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định. Một số Phòng, ban tham mưu giúp việc cho HĐND - UBND huyện nghiên cứu chưa sâu, chưa kỹ, chưa kịp thời; có nội dung phải chờ văn bản của cơ quan cấp trên, nhất là lĩnh vực kinh tế - xã hội, nên tham mưu đề xuất còn chậm.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2025

Trong năm 2025, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tập trung triển khai thực hiện các nội dung công tác trọng tâm sau:

1. Phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện chuẩn bị và tổ chức kỳ họp (kỳ thứ 10, thứ 11) và các kỳ họp chuyên đề (nếu có);

2. Thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát năm 2025:

- Chỉ đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên theo dõi, xem xét các quyết định của UBND huyện và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các xã.

- Tổ chức các phiên chất vấn, xem xét việc trả lời chất vấn và giải trình tại các phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

- Tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát theo chương trình Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện. Ngoài các nội dung giám sát theo chương trình, tổ chức giám sát các nội dung khác do yêu cầu thực tế phát sinh và theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Tổ chức tiếp xúc cử tri phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã tổ chức cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân, bố trí thời gian, nội dung phù hợp để phối hợp cùng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại các điểm khu dân cư. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND huyện và các cơ quan hữu quan xem xét trả lời ý kiến cử tri.

4. Thực hiện tốt lịch tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, theo dõi việc trả lời, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

5. Tổ chức điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện tốt chương trình giám sát năm 2025 theo Hướng dẫn 594 của UBTVHQ quy định.

6. Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, theo kế hoạch đã ban hành.

7. Thực hiện chế độ hội họp, báo cáo, duy trì thường xuyên Hội ý đầu tuần; Hội nghị giao ban hàng tháng của Thường trực Hội đồng nhân dân và chế độ báo cáo lên Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Luật định.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của năm 2024 và chương trình công tác trọng tâm năm 2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQ VN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện khóa XI;
- LĐ Văn phòng;
- Lưu: VT, TH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Văn Thám